



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 593/2552

11 กันยายน 2552

**เกษตรฯ วางบ 94 ล้านบาท รับ 6 โครงการตามพระราชดำริ เป็นโครงการบูรณาการของกระทรวง
หวังเชื่อมโยงภารกิจหน่วยงานในสังกัด พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนตามพระราชประสงค์**

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรจุโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 6 โครงการ คือ 1) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน 2) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน 3) โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 4) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง-ชลบุรี 5) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี และ 6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ เป็นโครงการบูรณาการของกระทรวง ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานร่วมกันโดยนำเอาจุดแข็งหรือภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานมาดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป ตามการประสานงานจากศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ เนื่องจากทั้ง 6 โครงการ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง หากบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชประสงค์ จะช่วยให้เกิดการขยายผลและนำไปสู่การบูรณาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน

ในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของทั้ง 6 โครงการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัด โครงการชลประทาน ศูนย์วิจัยข้าว สถานีประมงน้ำจืด สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ฯลฯ พิจารณาให้การสนับสนุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป รวมประมาณ 94 ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและติดตามงาน โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นตามแนวชายแดน โดยใช้กำลังประชาชนมีส่วนร่วมกับการทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ